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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 

วันจันทร ์ที่  22  สิงหาคม  2565 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา 

**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายมานพ  จ าปาวัน  ประธานสภา อบต. 

2. นายวิฑูรย์  มาวงค์วัน  รองประธานสภา อบต. 

3. นายณชญาดา จ าปาวัน  สมาชิกสภา อบต. 

4. นางเยาวเรศ โสภา   สมาชิกสภา อบต. 

5. นายศิวกร  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภา อบต. 

6. นายสมศักด์ิ  สมสามารถ  สมาชิกสภา อบต. 

7. นายพิพัฒน์  มาธ  ระ   สมาชิกสภา อบต. 

8. นายสุภาพ  อุตนนท์   สมาชิกสภา อบต. 

9.  นายชัยยุทธ  เมธา   เลขานุการสภา อบต.  

  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางจิรายุ  กาญจนดษิฐ์  สมาชิกสภา อบต. 

 

ผู้ขาดประชุม 

 - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายเจริญ  สทิธิวัง   นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 2. นายสุวรรณ  นันตี   รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 3. นายชนัญญู  ช่างนวด  รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 4. นางสาวนลิวัฒนา สทิธิวัง   เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา 

 5. นายเจนคุณ  จันทรส์ุภาเสน  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 6. น.ส.ชุติกาญจน์ อินลวง   ผู้อ านวยการกองคลัง 

7. นายธนพล  แผ่นค า   หวัหน้าส านักปลัด 
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 8. นายคฑาวุธ  อินต๊ะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 9. น.ส.กมลวรรณ กลัดทอง  นักจัดการงานทั่วไป 

 10. น.ส.ชณิสา  จ าปาวัน  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมู่ 1 

 11. น.ส.สุวิมล  กองแสน  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมู่ 3 

 12. นายอภิสิทธิ์ ไสยวัง   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 9 

 13. นายวัชระ  อินทะจักร  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมู่ 8 

 14. นายธีรเดช  พญาไทย  ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมู่ 6 

 15. นายกวินศักด์ิ ประกอบศิลป์  ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 5 

 16. นายคมสัน  วงค์คินี   ผู้ใหญบ่้าน หมู่ 4 

  

 เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาฯ องค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา ได้เชิญ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เข้าห้องประชุม และสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุม             

นายมานพ  จ าปาวัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2565  และเร่ิมการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็น

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2  ประจ าปี 2565   

ผมขอช้ีแจงระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1 สมาชิกขอการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่  2  

ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที่ 2รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว (การประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เดือน 

สงิหาคม 2565) 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณา

เสร็จแล้ว 

4.1 เร่ือง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ) 
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4.2 เร่ือง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 3 วาระการลงมติ) 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 1.1 สมาชิกขอการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  

ประจ าปี 2565 

 - นางจิรายุ  กาญจนดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง  ขอลาการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลใหม่ พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่  3 คร้ังที่  2  

ประจ าปี 2565 เน่ืองจาก ป่วยติดเชื้อเข้าข่าย โควิด -19 ผล ATK

บวก เมื่อวันที่  18  สงิหาคม  2565 

มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่  8 เดือนสิงหาคม  

พ.ศ.2565) 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3   

คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  8 เดือน สิงหาคม 2565 

สมาชิกสภาท่านใดจะท าการแก้ ไขหรือไม่  (องค์ประชุม             

จ านวน 8  คน) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา การประชุมสมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่  8  เดือน สิงหาคม 2564

โดยมีสมาชกิสภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 7  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ - การย่ืนกระทู้ถามต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 92 และ 
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ข้อ 94 โดยเคร่งครัด ในวันนี้มีผู้ย่ืนกระทู้ถามแต่อย่างใด ดังน้ันจึง

ผ่านระเบียบวาระนีไ้ป 

 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 

ประธานสภาฯ   4.1 เรื่อง พจิารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2566  (วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ได้มีมติในการ

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  8 

สิงหาคม  2565 และสมาชิกสภาได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ  

แปรญัตติ จ านวน 7 ท่าน ที่ประชุมสภาได้ก าหนดระยะเวลาเสนอ  

ค าแปรญัตติ ตอ่คณะกรรมการแปรญัตติ ต้ังแต่ 

 วันที่ 9 สงิหาคม  2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

 วันที่ 10 สงิหาคม  2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

 วันที่ 11 สงิหาคม  2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 และคณะกรรมการแปรญัตติได้

ด า เ นินการประชุมแปรญัตติ ในวันที่   15 สิ งหาคม 2565         

เวลา 10.00 น. แล้วน้ัน ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการ     

แปรญัตติ สรุปและรายงานผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภา       

ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายพพิัฒน์  มาธุระ - เ รียน ประธานสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลใหม่ พัฒนา      

สมา ชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนต าบลใหม่ พัฒนา กระผม          

นายพิพัฒน์  มาธุระ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

ใหม่พัฒนา ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงาน   

มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ดังต่อไปนี ้ 

ตามที่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบลใหม่พัฒนา   ได้มมีติรับหลักการ

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ.2566 เมื่อ วันที่   8 สิงหาคม  2565 และมีมติก าหนด

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565               

ต้ังแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. เพ่ือเชิญมาชี้แจงในการแปรญัตติฯ 

แล้ว ปรากฏว่า เมื่อได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2566   ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
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ส่วนต าบลใหม่ พัฒนา ท่านใดย่ืนค าแปรญัตติฯ และเห็นควร         

คงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ตามรา่งเดมิ 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้คงรา่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 

ตามรา่งเดมิ โดยคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบ 6 เสียง ประธาน

กรรมการฯ งดออกเสียง และรายงานผลให้ประธานสภาฯ สมาชิก

สภาฯ และ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา ทราบ และ 

น าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

ใหม่พัฒนา กระผมขอชีแ้จงเพียงเท่านีค้รับ 

ประธานสภาฯ - ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานการพิจารณา

แปรญัตติต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว กระผมขอให้เวลากับที่ประชุม 

ซักครู่ห น่ึง ก่อนที่จะขอมติเห็นชอบ หรือสมาชิกสภาท่านใด          

จะอภิปรายเพ่ิมเตมิในประเด็นที่เกี่ยวกับการแปรญัตติ เชิญครับ 

- บัดน้ีก็ได้เวลาพอสมควรแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดประสงค์จะ

อภิปรายเพ่ิมเติม ซึ่งท่านสมาชิกก็ได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว 

กระผมขอมติ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ ตามที่ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานต่อที่ประชุม โปรดยกมือ          

(องค์ประชุม จ านวน 8 คน) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยกับค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี

สมาชิกสภาฯ ยกมอืเห็นชอบ 7  เสยีง  ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ - ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระที่สาม การลงมติ ร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลใหม่พัฒนา เร่ือง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระผมขอพักการประชุม 30 นาที

เพ่ือสมาชิกจะได้มีเวลาในการพิจารณาวาระที่สาม การลงมติต่อไป 

ขอเชิญพักไดค้รับ 

พัก 30 นาที 

 

ประธานสภาฯ -4.2 เรื่อง พิจารณาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (วาระที่ 3 การลงมติ) 

 - เ มื่ อ สมา ชิกสภาฯ  ได้ มี ม ติ เ ห็ นชอบกับค า แปรญัต ติของ

คณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการ
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พิจารณาลงมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เ ร่ื อ ง งบประมาณรายจ่ า ย  ปร ะจ า ปี ง บประมาณ 256 6          

เพ่ือให้นายอ าเภอเกาะคาอนุมัติและ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนาประกาศใช้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 52 

 - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล เร่ืองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566   

เพ่ือให้นายอ าเภอเกาะคาอนุมัติและ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล

ใหม่พัฒนาประกาศใช้ โปรดยกมอื ครับ (องค์ประชุม จ านวน  8 คน) 

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตรา เป็นข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล        

เร่ืองงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 2566 เพ่ือให้

นายอ าเภอเกาะคาอนุมัติและ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ใหม่พัฒนาประกาศใช้ โดยมีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 7 เสียง  

ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

    - ไมม่ ี

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ส.อบต.พพิัฒน์  มาธุระ - สืบเน่ืองมาจาก ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ที่ผ่านมา ทาง

อ าเภอเกาะคา ได้แจ้งว่าจะมีโครงการขุดลอก ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกัน

ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ขวางทางออก เพ่ือให้รถแบคโฮ ได้เข้าไปท าการ   

ขุดลอก แตร่ะยะเวลาลว่งเลยมาเศษกิ่งไม้ ที่ตัดทิ้งไว้ที่อยู่ในล าคลอง

ท าให้เศษกิ่งไม้ขวางทางน้ า อยากให้ทาง อบต.เข้าไปช่วยด าเนินการ

แก้ไขให้ด้วย 

เลขานุการสภาฯ - จะให้ทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบ ครับ 

ส.อบต.เยาวเรศ  โสภา - ขออนุญาตสอบถามเร่ืองที่ 1 ทางกิ่วคอหมาเช่ือมทางไปบ้านม่อน     

ที่เคยฝากเร่ืองไว้ เร่ืองที่  2 แจ้งเร่ืองไหลท่างที่น้ าเซาะลึกพอสมควร 

เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ เร่ืองที่ 3 ถนนทางเข้า  

ป่าช้า ถนนช ารุด 

นายก อบต.ใหม่พัฒนา - รับทราบครับ ผมจะให้ทางกองช่างออกตรวจสอบอีกคร้ัง 






